



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle

6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: www.vmpwa.org

Tháng các linh hồn

Date: November 12, 2017

Mùa kính thương nhớ

LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!



“**Uống nước nhớ nguồn**” là câu ngạn ngữ rất quen thuộc của người Việt Nam. Là người Công Giáo Việt Nam, chúng ta sống có trước có sau, biết ơn các vị tiên tổ khi các ngài còn sống hay khuất núi. **Trong tháng Mười Một, tháng các linh hồn, chúng ta thể hiện đạo hiếu làm con bằng việc cầu nguyện và hy sinh nhiều hơn cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta** được sớm thanh tẩy hết mọi lỗi lầm để xứng đáng vào hưởng Nhan Thánh Chúa. **Cũng trong tháng Mười Một này mọi giáo hữu Công Giáo Việt Nam cũng tạ ơn Chúa khi mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cha ông chúng ta, và cũng là Quan Thầy của giáo xứ chúng ta.** Các ngài đã trung thành với Chúa đến hy sinh cả mạng sống làm chứng cho Chúa và dạy chúng ta biết yêu mến, trung thành, và phục vụ Chúa qua tha nhân. **Vậy, trong tinh**

thần “uống nước nhớ nguồn”, là những giáo dân của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?

Chúng ta thể hiện lòng trung thành sống đức tin nơi xứ đạo của mình: sự hăng hái dẫn thân phục vụ và xây dựng giáo xứ lớn mạnh về mọi mặt. “Sức sống mới” như chủ đề của Hội Chợ Hè vừa qua muốn nói lên một quyết tâm làm sống lại đức tin chúng ta mỗi ngày qua đời sống phụng vụ, tâm linh, phục vụ, và truyền giáo. Để thể hiện cụ thể điều này, giáo xứ sẽ có **“Ministry/ Talent Fair”, gọi là “Ngày Cổ Động Ghi Danh Thiện Nguyện Viên”** cho các chương trình và ban ngành của giáo xứ, vào ngày lễ **Bốn Mạng sắp đến, từ ngày thứ Bảy (Nov 18) đến Chúa Nhật (Nov 19)**. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta chưa có dịp biết nhiều đến các tổ chức trong giáo xứ, từ Hội Đồng, Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn cho đến các Ban Ngành, thì nay xin mời đến gặp mặt, hàn huyên với những thiện nguyện viên đã tham gia phục vụ trong các tổ chức này để biết đường lối và hoạt động của các tổ chức này, và tri ân các thiện nguyện viên. Tôi nhận thấy **có những chương trình và ban ngành hiện đang rất cần có nhiều thiện nguyện viên** vì số lượng học sinh cũng như nhu cầu mục vụ và sinh hoạt tại giáo xứ càng gia tăng, chẳng hạn: **Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Phục Vụ Nhà Chúa, các Ban: vệ sinh, vận chuyển, quán ăn, bảo trì, mục vụ thăm viếng, Legio Mariae...** Ngày lễ Bốn Mạng Giáo Xứ năm nay sẽ là dịp chúng ta uống nước ơn thánh thì nhớ nguồn là từ Chúa qua sự chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Là con cháu của các đấng từng đã can đảm, quảng đại hy sinh, ngay cả mạng sống, thì nay chúng ta hãy thể hiện ước mơ của cha ông mình bằng cách dẫn thân phục vụ giáo xứ qua những tổ chức này.

Trong tâm tình “uống nước nhớ nguồn” này, năm nay chúng ta có dịp nhìn lại 40 năm lịch sử hình thành và phát triển của Ca Đoàn Cecilia, một ca đoàn tiên khởi của Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trước đây và nay vẫn tiếp nối hăng say phục vụ giáo xứ. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì qua nhiều năm đã có nhiều thế hệ các ca trưởng và ca viên tham gia ca đoàn, và nay có người làm linh mục (cha Phụng, cha Tuấn, cha Châu, cha Hiệp....) và có người tham gia các Hội Đồng, Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ban Ngành. Cũng thật là cảm động khi tôi có dịp được nhìn xem mẫu đơn gia nhập ca đoàn cách đây mấy chục năm của một ca viên kỳ cựu vẫn còn đang hoạt động. Giấy mẫu đơn đã trở nên cũ kỹ và

phai nhạt, nhưng lòng hăng hái phục vụ vẫn đậm nét như ngày nào. Lời cam kết phục vụ đó cũng là ước mơ của tôi đối với tất cả mỗi người trong chúng ta: một khi ghi danh vào giáo xứ, chúng ta xem đây là gia đình và luôn hăng hái dẫn thân trong các tổ chức, hội đoàn, ban phục vụ. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Ca Đoàn Cecilia, một cột mốc đánh dấu sự quan phòng yêu thương của Chúa, tôi hiệp ý cùng quý linh mục, tu sĩ, và giáo hữu tạ ơn Chúa và chúc mừng cho Ca Đoàn Cecilia. Nguyên xin Chúa thương chúc lành cho quý Anh Chị Em Ca Trưởng và Ca Viên được tràn đầy hạnh phúc, niềm vui, hăng hái như thánh nữ Cecilia để trung thành và can trường phục vụ Chúa và Giáo Xứ.

Cũng trong niềm vui và tri ân này, chúng ta cùng vui mừng tạ ơn Chúa với Ca Đoàn Tin Yêu. Vẫn luôn tin yêu Chúa và phục vụ tha nhân. Ca đoàn có số lượng kỷ lục với nhiều thế hệ. Cả gia đình cùng theo Chúa và phục vụ Chúa. Các con tuổi teenager thì theo cha mẹ phục vụ đánh đàn và hát, còn các em nhỏ hơn thì giúp lễ. Ca đoàn đã cố gắng noi gương Thánh quan thầy Frances Cabrini để dẫn thân phục vụ và thăng tiến môi trường nơi mình sinh sống và hoạt động. Qua lời chuyển cầu của thánh nữ Frances Cabrini, nguyên xin Chúa chúc lành cho quý anh chị em ca trưởng và ca viên muôn ơn lành và sức khỏe hồn xác.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô,




Lm Gioakim Đào Xuân Thành